

BÀI PHÁT BIỂU

Của lãnh đạo Bộ Công an tại Phiên họp tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023

(Tài liệu phục vụ đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc)

Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số!

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng!

Kính thưa các đồng chí ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND các địa phương!

Thưa toàn thể các đồng chí dự Hội nghị tại các điểm cầu!

Hôm nay, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc 79, do vậy, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã có báo cáo, xin phép đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban vắng mặt. Thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, tôi thay mặt Bộ Công an xin phát biểu một số ý kiến sau:

1. Về kết quả chuyển đổi số của ngành Công an: Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, năm 2023 Ban chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an đã xây dựng Kế hoạch hoạt động với 60 nhiệm vụ và triển khai đến 63 Công an địa phương. Cơ bản hoàn thành được Đề án qua sơ kết 02 năm mà cụ thể là phục vụ dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực sau:

Một là, Bộ Công an đã hoàn thành 04 nhiệm vụ quan trọng về hoàn thiện thể chế phục vụ chuyển đổi số gồm: Trình Quốc hội thông qua ⁽¹⁾ Luật Căn cước và ⁽²⁾ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; trình Chính phủ ban hành ⁽³⁾ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, ⁽⁴⁾ Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP.

Hai là, Bộ Công an hoàn thành cấp hơn **84,7** triệu CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên toàn quốc, duy trì dữ liệu dân cư bảo đảm “*đúng, đủ, sạch, sống*”; đã cấp trên **70,2** triệu tài khoản định danh điện tử, kích hoạt trên **49,7** triệu tài khoản (*tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt 69,25%*).

Ba là, Công dịch vụ công Bộ Công an tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện thêm các tính năng để phục vụ người dân, doanh nghiệp; đã cung cấp **224/224** Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của ngành Công an (*gồm 132 dịch vụ công toàn trình, 92 dịch vụ công một phần*), được triển khai đến 4 cấp Công an (*cấp Bộ, tỉnh, huyện, xã*), tỷ lệ hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến đạt **85,18%** (*tăng 71,06% so với năm 2022*).

Đạt được những kết quả nêu trên, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đứng đầu là đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an luôn bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng,

Chính phủ là *chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực, nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và hướng tới việc hình thành công dân số, xã hội số* để có những chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng đồng chí lãnh đạo Bộ, từng đồng chí Giám đốc Công an cấp tỉnh theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian và kiểm tra, đôn đốc thường xuyên.

Kính thưa Thủ tướng!

Thưa các đồng chí!

2. Về chủ đề tham luận “*Hướng dẫn phổ cập danh tính số*” theo gợi ý của Cơ quan thường trực giúp việc Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, thay mặt Ban chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an, Tôi có một số ý kiến sau:

Đề án 06 được xác định là “*cốt lõi*” trong tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia. Việc triển khai có hiệu quả Đề án 06 sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số Quốc gia, thúc đẩy quản trị Quốc gia bằng kỹ thuật số, quản trị thông minh, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tại Hội nghị đánh giá 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tổ chức ngày 21/12/2023, Bộ Công an đã báo cáo cụ thể kết quả cấp Căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, kết quả triển khai các tiện ích của Căn cước công dân và ứng dụng VNeID. Đồng thời, đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện **81** nhiệm vụ trong năm 2024 (gồm **20** nhiệm vụ chung, **61** nhiệm vụ cụ thể). Do vậy, tôi xin phép không báo cáo lại nội dung này và đề nghị các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành là Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trọng tâm là những nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện ngay, gồm: **03 nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông:** ⁽¹⁾ Cập nhật, ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0); ⁽²⁾ xây dựng Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; ⁽³⁾ Số hóa hồ sơ gốc. **02 nhiệm vụ của Bộ Tư pháp:** ⁽¹⁾ Đơn giản hóa 558 thủ tục hành chính theo 19 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ; ⁽²⁾ Phối hợp Bộ Công an triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID tại Thừa Thiên Huế để hoàn thiện nhân rộng trên toàn quốc. **03 nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ:** ⁽¹⁾ Thực hiện Thông tư 01 ngày 01/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; ⁽²⁾ tháo gỡ vướng mắc trong bố trí kinh phí từ nguồn đầu tư công, nguồn chi thường xuyên để triển khai Đề án 06; ⁽³⁾ Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Công an đồng bộ tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia với tài khoản VneID. **01 nhiệm vụ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội:** Chi trả an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2024. **01 nhiệm vụ của Bộ Y tế:** Phối hợp Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức hướng dẫn các cơ sở y tế và người dân sử dụng thông tin SỔ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID. **01 nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách:** cấp tài khoản an sinh cho 100% công dân.

Về “*Danh tính số*” hay “*Danh tính điện tử*” (theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử) được hiểu là thông tin của một cá nhân hoặc một tổ chức trong hệ thống định danh và xác thực điện tử

cho phép xác định duy nhất cá nhân hoặc tổ chức đó như căn cước trên môi trường điện tử. Danh tính số có vai trò như Căn cước công dân trên môi trường mạng, giúp người dân, tổ chức thực hiện các giao dịch trực tuyến an toàn và thuận tiện.

Bộ Công an nhận thấy, việc ứng dụng Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử trên VneID còn nhiều hạn chế, như: ⁽¹⁾ Chưa đồng bộ tài khoản VneID với tài khoản thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; ⁽²⁾ Chưa triển khai thí điểm tích hợp Bằng lái xe, phiếu lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử trên VneID... Theo quy định của Luật Căn cước năm 2023, trong tháng 6 năm 2024 Bộ Công an hoàn thành và đưa Nền tảng định danh và xác thực điện tử vào hoạt động chính thức. Đồng thời, tập trung nguồn lực để thực hiện cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên VneID cùng với cấp thẻ Căn cước cho công dân nhằm thực hiện mục tiêu phổ cập danh tính số, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia các giao dịch trên môi trường mạng. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Công an kiến nghị:

Thứ nhất, phải hoàn thiện pháp luật. Năm 2023, hành lang pháp lý phục vụ chuyển đổi số quốc gia tiếp tục được hoàn thiện thêm một bước, nhất là ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP là cơ sở để triển khai, tiến tới nghiên cứu, xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia. Mặc dù quy định của pháp luật liên quan đến dữ liệu rất nhiều (Bộ Công an rà soát có khoảng 70 Luật đang có các nội dung quy định liên quan đến cơ sở dữ liệu, trong đó liên quan đến 32 Cơ sở dữ liệu quốc gia, 48 cơ sở dữ liệu chuyên ngành). Tuy nhiên, các quy định hiện hành chưa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong xây dựng, phát triển hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia; việc quản lý các cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn mang tính cát cứ, cục bộ.

Về việc này, Bộ Công an nhận thấy: Dữ liệu là nguyên liệu chính của nền kinh tế số, là dầu mỡ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là yếu tố quan trọng cần thiết cho sự phát triển của quốc gia, cần thiết phải đặt dưới sự định hướng phát triển và sự quản lý của Nhà nước.

Do vậy, Bộ Công an kiến nghị: Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành có liên quan báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng Luật Dữ liệu với lộ trình dự kiến xây dựng Luật hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội ban hành trong năm 2025 là nền tảng pháp lý để: ⁽¹⁾ Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong xây dựng, phát triển hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia, quản lý các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; ⁽²⁾ Bảo đảm an ninh dữ liệu, bảo đảm hành lang pháp lý cho việc triển khai chiến lược phát triển dữ liệu quốc gia, tránh sự cát cứ, cục bộ; ⁽³⁾ Khắc phục những khoảng trống về pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản trị dữ liệu bảo đảm cho việc sử dụng, phát triển và bảo vệ dữ liệu trong tình hình mới. Đồng thời, việc xây dựng Luật Dữ liệu cũng đáp ứng yêu cầu hài hoà với thông lệ quốc tế, khi hầu hết các quốc gia đã ban hành chính sách quản trị dữ liệu, với mục đích là tăng cường khai thác tối đa hiệu quả của dữ liệu trong phục vụ phát triển kinh tế, quản lý xã hội. Đáp ứng lộ trình xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia theo Nghị quyết 175/NQ-CP của Chính phủ ngày 30/10/2023.

Thứ hai, về dữ liệu và kết nối dữ liệu: Năm 2023, Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đã kết nối với 10 cơ sở dữ liệu và hệ thống của 103 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện trên 650 triệu giao dịch. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở dữ liệu quan trọng chưa được kết nối gây ảnh hưởng đến quản trị xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Về việc này, Bộ Công an kiến nghị: Các bộ, ngành, địa phương triển khai nhanh nhất, hiệu quả cao nhất Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá 02 năm thực hiện Đề án 06. Trong đó, năm 2024 cần hoàn thành sớm nhất một số nhiệm vụ đã đề ra từ năm 2023, như: ⁽¹⁾ Hoàn thành 07 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (*Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra Chính phủ; Bộ Khoa học và Công nghệ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Tư pháp*); ⁽²⁾ Bộ Tư pháp hướng dẫn, kiểm soát Điều 1 Luật giao dịch điện tử (Thông kê có 26 Luật có thể dùng được) ⁽³⁾ Hoàn thành số hoá các dữ liệu gốc: Dữ liệu đất đai (*mới hoàn thành 450 cấp huyện*); dữ liệu hộ tịch (*63 địa phương đang triển khai, trong đó có 20 địa phương số hóa dữ liệu trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư*); dữ liệu lao động việc làm (*57/63 địa phương triển khai*)... Đồng thời, kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành Quy chuẩn mới về dữ liệu và Nghị định về danh mục Cơ sở dữ liệu quốc gia; Cập nhật, ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0); hướng dẫn việc tổ chức tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ, sử dụng lại dữ liệu để thống nhất thực hiện trong toàn quốc và cùng định mức, tiêu chuẩn đáp ứng sự phát triển, phòng chống tiêu cực, lãng phí.

Thứ ba, phải đảm bảo an ninh an toàn (cửa không có khóa không ổn, dẫn đến làm giàu bào nhiêu, mất bấy nhiêu): Bộ Công an đã tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn hệ thống dịch vụ công, một cửa, giải quyết thủ tục hành chính của 28 bộ, ngành, 63 địa phương trước khi kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư; triển khai kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về Dân cư; kết nối giám sát, trao đổi thông tin cảnh báo, nhận diện an ninh mạng cho 23 hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia của 19 đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an. Tuy nhiên, còn 11/22 Bộ, ngành chưa bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống công dịch vụ công hoặc chưa hoàn thành hệ thống (*Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Dân tộc, Văn hóa, Thể thao và Du lịch*).

Về việc này, Bộ Công an kiến nghị: 11 Bộ, ngành nêu trên khẩn trương nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin bảo đảm an ninh, an toàn để kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư.

Thứ tư, về nhân lực chuyển đổi số: Với các địa phương đã thành lập 63 Tổ công tác/Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, 705 Tổ Công tác/Ban Chỉ đạo cấp huyện, 10.599 Tổ Công tác/Ban Chỉ đạo cấp xã triển khai Đề án 06/CP và 80.698 Tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp xã, thôn, phố. Tạo công cụ cho người yếu thế, không có trình độ, không có điện thoại thông minh, tài khoản thanh toán. Tuy nhiên, việc

hoạt động của Tổ công tác Đề án 06/CP và Tổ Công nghệ số cộng đồng ở một số địa phương, từng cấp chưa thực sự đồng bộ, thống nhất, có nơi, có lúc, còn rời rạc nên hiệu quả chưa cao. Vai trò các bộ hướng dẫn xuyên suốt các địa phương là rất quan trọng như nguồn ngân sách, quy định đối với thông tin dữ liệu số hóa.

Về việc này, Bộ Công an kiến nghị: Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chỉ đạo, phân công trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã) trực tiếp chỉ đạo hoạt động của 02 Tổ Công tác này đảm bảo xuyên suốt, thống nhất biện pháp, phương pháp hoạt động đến cấp cơ sở để thực hiện đồng bộ các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã hội số, công dân số.

Trước mắt, từ nay tới Tết Nguyên Đán các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương thực hiện 02 nhiệm vụ:

Một là, triển khai giải pháp chi trả an sinh xã hội qua VneID.

Hai là, cho vay tín chấp qua dữ liệu Dân cư hạn mức thấp.

Cuối cùng, thay mặt Ban chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an, Tôi xin kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng toàn thể các đồng chí dự họp tại các điểm cầu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!